

1 มี.ค.จีพอ.ใหม่ต้องรายงานตัวที่โรงเรียนทันที

☛ นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ. 2562

เลขาธิการ กพฐ. จี

ผอ.สถานศึกษาใหม่ที่สอบบรรจุแต่งตั้งได้ต้องรับรายงานตัวที่โรงเรียนใหม่ทันที
ในวันครบรอบเลื่อนขึ้นเงินเดือน เผย
ที่ผ่านมามีเหตุคำสั่งได้แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่แล้วแต่ตัวเองยังปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเดิม
ซึ่งทำไม่ได้เพราะจะไปกินเงินเดือนของคนอื่น

วันนี้ (5 ก.พ.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตามที่
สพฐ.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพนั้น
ขณะนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลระดับประถมศึกษาได้ทั้งหมด 7,000 แห่งแล้ว ซึ่ง
สพฐ.จะประกาศรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบลพร้อมจะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 7,000
แห่งในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนดีประจำตำบลมีครูครบชั้น
และเสริมความแข็งแกร่งเรื่องการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจนเปิดเรียนอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 16 พ.ค.2562 นี้ ขณะเดียวกันในเร็วๆนี้
สพฐ.กำลังอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษาด้วยอย่างน้อยอำเภอละ 1
แห่งแต่หากอำเภอใดมีโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า 1 แห่งก็คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้
อย่างไรก็ตามปีการศึกษา 2562
ประชาชนทุกตำบลจะมีโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพประจำตำบลให้ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ไกลบ้าน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ที่ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งว่างอยู่ ประมาณ 5,000 อัตรา
และได้มีการสอบคัดเลือกผอ.สถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงในวันที่ 9 ก.พ.จะมีการสอบสัมภาษณ์
หลังจากนั้นก่อนการประกาศผลและบรรจุแต่งตั้ง จะมีการอบรมผอ.สถานศึกษา ซึ่ง
สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการอบรมผอ.สถานศึกษาไว้ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.62 พร้อมกันทั่วประเทศ
พร้อมกับประกาศผลสอบในวันที่ 27 ก.พ.62 จากนั้นวันที่ 28 ก.พ.62
ผู้ที่สอบได้จะกลับไปรายงานตัวที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และเลือกโรงเรียน พร้อมประสาน
กศจ.ให้แต่งตั้งผอ.สถานศึกษาที่สอบได้ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.62 ทั้งนี้
สำหรับเหตุผลที่ต้องเร่งดำเนินการขั้นตอนการบรรจุและแต่งตั้งผอ.สถานศึกษาให้รวดเร็วนั้น
เพราะขณะนี้โรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนมานานส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
รวมถึงประเด็นการเลื่อนเงินเดือนของผอ.สถานศึกษาในรอบแรกนั้น ซึ่งปี 2562
ได้กำหนดการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผอ.สถานศึกษาไว้ ก็คือ ตัวอยู่ที่ไหนจะนับเงินเดือนจากตรงนั้น ดังนั้นในวันที่ 1
มี.ค.62 ผู้ที่สอบได้ผอ.สถานศึกษาจะต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนที่ตัวเองได้เลือกไว้ทันที
เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดความไม่ลงตัว
เนื่องจากข้อคำสั่งได้แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่แล้วแต่ตัวเองยังปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงเรียนเดิม
ซึ่งทำไม่ได้เพราะจะไปกินเงินเดือนของคนอื่น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562](#)